

จับทวนเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน

นำเสนอเมื่อ : 15 เม.ย. 2559

สมาพันธ์นิสิต-นักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศออกแถลงการณ์ จ้อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยทบทวนเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

วันนี้ (15 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ออกแถลงการณ์ กรณีที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่สมาพันธ์ผู้นำนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไม่เห็นด้วยกับการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน และขอให้กลับไปใช้ช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนเดิม

โดยแถลงการณ์ ระบุว่า สมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้พิจารณาแล้วและตั้งข้อสังเกตว่า ที่ ทปอ. อ้างว่าได้ทบทวนเรื่องนี้แล้ว แต่ขอเท็จจริงหาได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำนักศึกษาทั่วประเทศและนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมติของ ทปอ. แต่อย่างใด ส่วนงานวิจัยที่ ทปอ. อ้างมากล่าวถึงแต่ข้อดี ไม่ได้กล่าวถึงข้อเสียนั้น สมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ ยังตั้งข้อสังเกตว่างานวิจัยดังกล่าวเป็นคำกล่าวอ้างลอยๆ เพียงเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของ ทปอ. หรือไม่อย่างไร หากงานวิจัยดังกล่าวมีอยู่จริงก็ควรนำมาแสดงต่อสาธารณชน เพื่อให้นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของในแผ่นดินนี้จะได้นำมาพิจารณาว่าความเห็นของ ทปอ. ถูกต้อง ชอบธรรม และเหมาะสมด้วยเหตุและผลหรือไม่ ทเพราะมติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับถึงนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนผู้ทรงภูมิทั้งแผ่นดิน

อนึ่ง ตามที่ ทปอ. ให้เหตุผลและความคิดเห็นว่า การให้ช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียน ตรงกับประเทศอาเซียน และประเทศในแถบยุโรป จะส่งผลดีต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คาดว่าอีกประมาณ 2-3 ปี จะเข้าสู่หลักเกณฑ์เดียวกันอย่างเต็มรูปแบบนั้น สมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ เห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องในอนาคต ซึ่งแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาประเทศในแถบยุโรป ซึ่งความสัมพันธ์ยังห่างไกล ประกอบกับภูมิอากาศ ประเพณีวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และวิวัฒนาการทางการศึกษายังไม่สอดคล้องกับประเทศกลุ่มอาเซียน ดังนั้นเราจึงควรปรับพื้นฐานทางการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน ให้มั่นคงและยั่งยืนก่อน จากนั้นจึงค่อยนำมติของกลุ่มประเทศอาเซียน ไปสร้างพันธกิจทางการศึกษากับกลุ่มประเทศเซงเก้น (กลุ่มประเทศยุโรป) ต่อไปในอนาคตอันไกล ดังนั้นขอให้ ทปอ. นำมติ ของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไปทบทวนอีกครั้ง ซึ่งหาก ทปอ. เห็นด้วยกับมติของ สมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ ทางสมาพันธ์ฯ เชื่อว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการศึกษากลุ่มในประเทศไทยและประเทศอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีความชัดเจนแล้วว่า มติดังกล่าวของ ทปอ. ไม่มีกฎหมายรองรับและไม่มีสภาพบังคับ หากเป็นเพียงการขอความร่วมมือตามเจตนารมณ์ของ ทปอ. ในการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น สมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ จึงขอให้อธิการบดี ทุกมหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนอีกครั้ง

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของประเทศชาติต่อไป

ที่มา [เดลินิวส์ วันที่ 15 เมษายน 2559](#)